



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ผู้อำนวยการสูง)

อนุสนธิประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ได้ประกาศรับสมัครข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและข้าราชการตามกฎหมายอื่น เข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ผู้อำนวยการสูง) ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย และตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นั้น

คณะกรรมการเลือกสรรข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และข้าราชการตามกฎหมายอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ผู้อำนวยการสูง) ได้ดำเนินการเลือกสรรตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนด และได้เสนอรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เข้าสู่ตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ผู้อำนวยการสูง) ต่อเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อพิจารณา เลือกผู้สมควรได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ผู้อำนวยการสูง) ตามระเบียบ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การย้าย และการเลื่อนข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือการโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่น พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเลือกสรรข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท อำนวยการ ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ สม ๐๐๐๑/ว ๙๒๐ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และที่ สม ๐๑๐๒/ว ๔๙๒ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ และประกาศรับสมัครฯ แล้ว สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงประกาศ รายชื่อผู้ได้รับเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ผู้อำนวยการสูง) ดังนี้

๑. ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ  
ผู้ได้รับเลือก คือ นางสาวศศิพิมพ์ อร่ามพิบูลกิจ
๒. ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย  
“ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การเลือกสรร”
๓. ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
“ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การเลือกสรร”

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายพิทักษ์พล บุญยมาลิก)

เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ